

## **Sân chơi “Những chiến sĩ tí hon” của các bé Trường Mầm non Vinh Quang**

Thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2022. Ngày/12/2022, trường Mầm non Vinh Quang đã tổ chức ngày hội “Chiến sĩ tí hon”, nhằm giúp trẻ hiểu hơn được cuộc sống đời thường, đời lính dù vất vả nhưng rất đổi vẻ vang. Giáo dục trẻ biết yêu mến, cảm phục trân trọng và biết ơn các chiến sỹ bộ đội đồng thời rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật. Tình yêu thương và biết ơn sâu sắc các chú bộ đội, yêu lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Đó là niềm vui sự phấn khởi thể hiện rõ nét trong từng ánh mắt, từng nụ cười trên môi của các bé. Đây chính là 1 sân chơi bổ ích và lý thú giúp trẻ được học, được chơi, trau dồi tình cảm tốt đẹp 1 cách nhanh nhất hấp dẫn nhất.

Trong ngày hội “Chiến sĩ tí hon”, các bé được tham gia đi diễu hành tri ân các hùng liệt sỹ tại nghĩa trang nhân dân xã Vinh Quang và tham gia các hoạt động đồng diễn theo từng khối tuổi..., tất cả các cháu rất hứng thú, say sưa.. Được khoác trên mình những bộ trang phục màu xanh theo từng binh chủng, các bạn nhỏ được hóa thân thành các cô, các chú bộ đội nhí vô cùng đáng yêu, ngộ nghĩnh, cùng hát múa những khúc ca về chú bộ đội, niềm tự hào về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ đang ánh lên trên trong những đôi mắt tròn xoe, thơ ngây... Đây thực sự là buổi đồng diễn ấn tượng mà các bạn nhỏ vô cùng thích thú. Chính từ những hoạt động đó, đã khơi gợi trong các “Công dân nhỏ tuổi” những tình cảm và nhận thức đầu tiên về tình yêu nghề nghiệp, yêu cô chú bộ đội và yêu quê hương đất nước.



*Lớp 5 tuổi A2*



**Lớp 4 tuổi B2**



**Lớp 4 tuổi B1**



### *Những chiến sĩ hải quân lớp 5 tuổi A1*

Mở đầu cho Sân chơi chiến sĩ tí hon ngày hôm nay là màn đồng diễn đầy khí thế, nhiều màu sắc rực rỡ của các khối lớp 3,4,5 tuổi. Dẫn đầu là các anh chị lớn khối 5 tuổi – Những chiến sĩ hải quân.





*Cô giáo Đào Thị Tuyền, Bùi Thị Luyện và các chiến sĩ hải quân lớp 5TA1*





*Cô giáo Đoàn Thị Thuỳ Linh và các chiến sĩ hải quân lớp 5TA2*





*Cô giáo Bùi Thị Phương Thảo và các chiến sĩ hải quân lớp 5TA3*



*Cô giáo Đỗ Thị Huyền và các chiến sĩ hải quân lớp 5TA4*

Tiếp theo màn diễu hành của các chiến sĩ khối 4 tuổi thuộc binh chủng Bộ binh:



*Dẫn đầu là cô giáo Bùi Thị Dung và các chiến sĩ tí hon lớp 4TB1*







Và cuối cùng là màn diễu hành của các bé khối 3 tuổi thuộc binh chủng Đặc công:



*Cô giáo Nguyễn Thị Hương và các bé lớp 3TC1*





*Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương và các bé lớp 3TC2*





*Cô giáo Trần Thị Quyên và các bé lớp 3TC3*



*Cô giáo Nguyễn Ngọc Hoa và các bé lớp 3TC5*



Khép lại màn diễu hành, là màn đồng diễn không thể sôi động hơn của các khối lớp.



*Màn đồng diễn Chúng tôi là chiến sĩ  
của các bé khối 3 tuổi thuộc bình chủng Đặc công*



*Màn đồng diễn Cảm ơn chú bộ đội  
của các bé khối 4 tuổi thuộc binh chủng Bộ binh*



*Màn đồng diễn Cháu hát về đảo xa của các chiến sĩ hải quân khối 5 tuổi*

Sân chơi Chiến sĩ tí hon tổ chức đạt mục đích đề ra, đặc biệt huy động và tạo cơ hội cho 100% trẻ ở các độ tuổi được tham gia, sử dụng đa dạng bài tập phát triển các dạng vận động khác nhau (vận động cơ bản, vận động tinh) phù hợp độ tuổi với những hình thức hấp dẫn, phong phú và sáng tạo. Trẻ các lớp đã mạnh dạn tham gia các phần chơi một cách khỏe mạnh, tự tin hồn nhiên; Giúp trẻ nâng cao thể chất; phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo; tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực; rèn luyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể, tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu, thể hiện khả năng nhận thức về môi trường tự nhiên, xã hội, khả năng giao tiếp giúp trẻ tự tin, mạnh dạn khi tham gia các hoạt động tập thể.



Qua trò chơi các bé không chỉ được rèn luyện, phát triển những kỹ năng vận động mà còn được củng cố tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn cũng như được trải nghiệm những cảm xúc khi dành chiến thắng sau 1 quá trình rèn luyện thi đấu. Và hơn hết các chiến sĩ tí hon không chỉ thể hiện những hình ảnh đẹp qua các trò chơi vận động.

Khép lại sân chơi chiến sĩ tí hon, trong không khí giáng sinh đang đến gần là những phần quà của ông già Noel gửi tới các bạn nhỏ, chúc các bạn nhỏ trường Mầm non Vinh Quang có một mùa giáng sinh an lành, ấm áp, chăm ngoan học giỏi và nghe lời ông bà, bố mẹ.









Sân chơi chiến sĩ tí hon là một hoạt động tập thể lớn của nhà trường được duy trì tổ chức hàng năm, góp phần giúp trẻ hình thành một số kỹ năng xã hội, kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Các bé cũng học tập được tính kỷ luật, sự tỉ mỉ, tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn, sự nhanh nhẹn, hoạt bát...".

Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trường mầm non Vinh Quang đã tổ chức thành công Ngày hội "Chiến sĩ tí hon" chào mừng 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh. Phụ huynh học sinh tin tưởng và yên tâm vào chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện./.